

**Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ  
2016 - 2021**

*(Đăng theo đơn vị bầu cử và theo thứ tự a, b, c)*

**Đơn vị bầu cử số 5 (TP. Cam Ranh)**

**(Cam Lợi, Cam Linh, Ba Ngòi, Cam Phước Đông, Cam Thịnh Tây, Cam  
Thịnh Đông, Cam Lập, Cam Bình)**



**Tham gia góp ý xây dựng chế độ, chính sách sát  
với thực tế cuộc sống**

- *Họ và tên: Lê Thu Hải; sinh ngày 17-10-1968*

- *Quê quán: xã Tam Sơn, huyện Núi Thành, tỉnh  
Quảng Nam*

- *Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Giám đốc Sở Công  
Thương*

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ tập trung thực hiện những nội dung sau:

Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND tỉnh, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND, việc thực thi pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là lĩnh vực an sinh cho người dân như: giảm nghèo, việc làm, đời sống của ngư dân, nông dân; việc thực hiện các chế độ, chính sách; vấn đề vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm... Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chế độ, chính sách, nghị quyết của HĐND sát với thực tế cuộc sống.

Thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với cử tri, với các cơ quan, đoàn thể của địa phương; lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến của cử tri.

Đối với các kiến nghị thuộc trách nhiệm giải quyết của sở, ngành mình, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo của sở xem xét, giải quyết kịp thời. Đối với các kiến nghị khác, tôi sẽ phản ánh đầy đủ tới HĐND tỉnh, UBND tỉnh, cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng thời, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị đó, qua đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri.

Tôi mong muốn tạo điều kiện để phụ nữ và trẻ em có môi trường và chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, phụ nữ ngày càng được nâng cao vị trí, vai trò trong xã hội.

---

### **Quan tâm, chăm lo cải thiện đời sống cho người lao động**

- *Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải; sinh ngày 28-1-1979*

- *Quê quán: xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi*

- *Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ hóa*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nước giải khát Sanna Khánh Hòa*



Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh, tôi sẽ quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau:

Nghiên cứu, đề xuất với HĐND tỉnh một số vấn đề cụ thể như: xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; giải pháp hỗ trợ nông dân, ngư dân trong chế biến, tiêu thụ nông sản, thủy sản; đề xuất các cơ chế để tiếp tục thu hút đầu tư về phát triển dịch vụ, du lịch, công nghiệp nhẹ phù hợp với địa phương; các cơ chế phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân. Đặc biệt, sẽ kiến nghị HĐND tỉnh có chính sách bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của tỉnh; ban hành các nghị quyết, quy định để tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân.

Ngoài ra, tôi cùng với lãnh đạo công ty sẽ vận động các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cam kết thực hiện tốt, nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chính sách với người lao động, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động...

---



### **Không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân**

- *Họ và tên: Linh mục Nguyễn Hòa; sinh ngày 20-1-1965*

- *Quê quán: xã Hương Điền, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học Thần học*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Linh mục Quản xứ Nhà thờ Phú Nhơn, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa*

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình. Đó là, không ngừng động viên người Công giáo cùng toàn dân tích cực xây dựng và bảo vệ đất nước, góp sức thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên nền tảng truyền thống đạo đức, văn hóa dân tộc. Luôn gần dân, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tập hợp ý kiến phản ánh lên các cấp, ngành; kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhân dân; làm tốt việc giám sát, theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết những vấn đề liên quan đến nhân dân, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Bên cạnh đó, tôi nỗ lực thực hiện và kêu gọi bà con giáo dân làm tròn trách nhiệm của người công dân tốt của đất nước theo lời Chúa và Giáo hội giáo huấn; tiếp tục vận động bà con thi đua thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”. Tôi sẽ là cầu nối đoàn kết lương giáo, đem lại sự vui tươi, hòa hợp, bình an cho nhân dân...

---

## **Nỗ lực bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân**

- *Họ và tên: Trần Ngọc Khánh; sinh ngày 14-11-1964*

- *Quê quán: phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân; Thạc sĩ Luật*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Thiếu tướng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa*



Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

*Thứ nhất*, tập trung chỉ đạo lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tích cực tham gia giám sát, kịp thời đề xuất, kiến nghị những biện pháp giải quyết có hiệu quả, góp phần ngăn chặn nạn tham nhũng, tham ô, lãng phí, tiêu cực... Điều quan trọng hơn hết, tôi sẽ nỗ lực hết mình để cùng toàn lực lượng Công an tỉnh bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

*Thứ hai*, tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh, phát huy và nhân rộng mô hình “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; các âm mưu, phương thức hoạt động phá hoại của địch, của các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ và nhân dân, góp phần cùng lực lượng công an phát hiện kịp thời các nguy cơ gây mất ổn định xã hội, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, xử lý có hiệu quả các yếu tố phức tạp xảy ra ở địa phương.

*Thứ ba*, tập trung triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để gia tăng tội phạm, không để tội phạm lộng hành; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức,

xuyên quốc gia, ma túy, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, sử dụng công nghệ cao, môi trường... Tăng cường lực lượng, biện pháp tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Chú trọng công tác quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, nhất là quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý, kiểm tra nhân khẩu, hộ khẩu...

*Thứ tư*, thường xuyên liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh ý kiến nguyện vọng chính đáng của cử tri tới các cơ quan, chính quyền các cấp; theo dõi giám sát việc giải quyết của các cơ quan; hướng dẫn giúp cử tri thực hiện được quyền và lợi ích hợp pháp của mình.



**Thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri**

- *Họ và tên: Nguyễn Thành Trung; sinh ngày 12-10-1979*

- *Quê quán: xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định*

- *Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Luật học; Cao cấp chính trị*

- *Nghề nghiệp, chức vụ: Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh*

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ cố gắng phấn đấu hết sức mình để làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND; thường xuyên gần gũi, tiếp xúc, dành nhiều thời gian đi thực tế để lắng nghe và nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Thứ hai, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn do tôi phụ trách. Trong đó, tập trung vào những vấn đề cần quan tâm giải quyết như: giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội, giáo dục, bảo hiểm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, đền bù giải tỏa các dự án...

*Theo baokhanhhoa.com.vn*